



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 39/2548

เรื่อง การแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือความรู้ประกอบภาพการ์ตูนเรื่อง “รู้ทันเงินเฟ้อ”

นายบัณฑิต นิจถาวร รองผู้อำนวยการด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือความรู้ประกอบภาพการ์ตูนเรื่อง “รู้ทันเงินเฟ้อ” มีสาระสำคัญ ดังนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำหนังสือความรู้ประกอบภาพการ์ตูนเรื่อง “รู้ทันเงินเฟ้อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบและเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบของเงินเฟ้อที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และการครองชีพของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปรับตัวและหาทางลดผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังจะทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. ในการทำหน้าที่ดูแลเงินเฟ้อเพื่อรักษาระบบเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

หนังสือการ์ตูน “รู้ทันเงินเฟ้อ” เป็นหนังสือเล่มที่สองตามโครงการจัดทำหนังสือความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่อ่านเข้าใจได้ง่ายและมีภาพการ์ตูนประกอบ ซึ่งเหมาะสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์มาก่อน โดย ธปท. จัดพิมพ์ขึ้นจำนวน 65,000 เล่ม เพื่อมอบให้โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ จำนวน 2,761 โรงเรียน และเผยแพร่ผ่านสำนักงานภาคของ ธปท. ทั้ง 3 แห่ง ในภาค-เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมทั้งแจกจ่ายให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม ธปท. และประชาชนผู้สนใจ

ก่อนหน้านี้ ธปท. ได้จัดทำหนังสือการ์ตูนเล่มแรก มีชื่อว่า “มารู้จักแบงก์ชาติกันเถอะ” ให้สาระในประเด็นกว้างๆ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ ธปท. จัดพิมพ์เผยแพร่ในเดือนสิงหาคม 2547 จำนวน 50,000 เล่ม ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

สำหรับในปี 2549 ธปท. มีโครงการจัดทำหนังสือความรู้ประกอบภาพการ์ตูนเล่มที่ 3 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออม เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการออม ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อประเทศชาติ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการระดมเงินออมเพื่อการลงทุนในประเทศ และลดการพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย หวังว่า โครงการจัดทำหนังสือความรู้ประกอบภาพการ์ตูน จะช่วยเป็นสื่อทำให้เยาวชน และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศและการดำเนินงานของ ธปท. ได้ดียิ่งขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 ธันวาคม 2548